

เยาวชนไทย โดย มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Program) โดย องค์การสหประชาชาติ ด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

โอกาสในการได้เข้าพบนายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประสบการณ์แสนพิเศษและน่าจดจำสำหรับ นางสาวชิสลา อธิพรวัฒนา และ นายชนัญญู หมวดมณี ตัวแทนเยาวชนไทย โดย มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Program) ครั้งที่ 7 จัดโดย องค์การสหประชาชาติ ด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ



ปัจจุบันนางสาวชิสลา อธิพรวัฒนา และ นายชนัญญู หมวดมณี ร่วมงานกับทางมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังของกีฬาและการเล่นเพื่อการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กที่ประสบความยากลำบาก ไรท์ ทู เพลย์ ได้ใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในกว่า 20 ประเทศ ในขณะที่เดียวกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการร่วมกับเด็กนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึง เยาวชนผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

นางสาวชิสลา อธิพรวัฒนา กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้พบกับท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ในฐานะผู้นำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนแนวทางด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เหมือนอย่างที่เราได้ดำเนินกิจกรรมในประเทศ”

นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า “กีฬาเป็นภาษาสากล ที่นำเอาผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมโยงนำไปสู่สันติภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้ องค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ได้ริเริ่มกิจกรรมค่าย

ผู้นำเยาวชน สำหรับกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนครั้งที่ 7 ถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 12 วัน เพื่อให้เยาวชนกว่า 30 คน จาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้เสริมสร้างภาวะผู้นำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ กับองค์กรกีฬาระดับโลก เช่น คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee) สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation)

นายชนัญญู หมวตมณี กล่าวว่า “ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาสังคมผ่านแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ โครงการต่างๆของพวกเขามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในชุมชนไปจนถึงกลุ่มผู้พิการ ตลอดจนการเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศ”

ไรท์ ทู เพลย์ ในฐานะองค์กรด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ได้ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน กับองค์กรสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ฝึกสอนและทีมวิทยากรจากหน่วยงานด้านกีฬาในระดับสากล เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเหล่าเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อออกแบบ พัฒนาโครงการ และกิจกรรมของตนให้ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นอีกด้วย

นายวิลเฟรด ลิมเคย์ ที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน ว่า “ผมหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะนำประสบการณ์ที่มีคุณค่ากลับไปยังประเทศของตน อีกทั้งสร้างเครือข่ายระดับสากลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและสังคม ทุกคนมีคุณสมบัติพร้อมที่ได้มาอยู่จุดนี้ และร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน”

ค่ายผู้นำเยาวชนโดยองค์การสหประชาชาติด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ จัดขึ้นครั้งแรกที่ เมืองโตฮา ประเทศการ์ตา ในปี พ.ศ. 2555 และได้ดำเนินการจัดค่ายอื่นๆในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน